

# Tiếp sức những ước mơ

Với vai trò đồng hành với thanh niên trong học tập, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên (HSSV) được đến trường, thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.

Em Bùi Thị Ngọc, sinh viên năm thứ ba Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tuy sức khỏe hạn chế so với các bạn cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ em từ bỏ con đường chinh phục ước mơ của mình. Là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, đạt 24,25 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Ngọc đỗ Đại học Thương mại nhưng chọn Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình để học tập vì phù hợp với điều kiện sức khỏe bản thân, gia đình và cũng mong sau này có thể chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong 2 năm học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, em vẫn luôn cố gắng, rèn luyện và đạt học bổng khá ở kỳ I và kỳ III. Ngọc chia sẻ: Các bạn cố gắng một thì em phải cố gắng nhiều. Vậy nên khi nhận được học bổng Sharing The Dream của Tập đoàn SCG em như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua

khó khăn. Em cảm ơn các anh chị ở Tỉnh đoàn đã kết nối để em vinh dự được nhận học bổng này.

Bùi Thị Ngọc là 1 trong 50 sinh viên được nhận học bổng Sharing The Dream ngày 26/11/2019 với tổng giá trị các suất học bổng 300 triệu đồng. Đây cũng là một trong những chương trình mà Tỉnh đoàn là cầu nối, để chia sẻ, động viên ĐVTN, HSSV vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Các quỹ học bổng, quỹ khuyến học của đoàn thanh niên tiếp tục phát huy tốt vai trò hỗ trợ, động viên HSSV, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. 100% đoàn thanh niên các trường học đã quan tâm, chú trọng đến việc hỗ trợ ĐVTN, HSSV thông qua việc huy động nguồn lực của các học bổng, giải thưởng. Các cơ sở đoàn đã phối hợp tốt với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường thành lập các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ hỗ trợ học tập, quỹ học bổng nâng cánh ước mơ; phát động ĐVTN, HSSV quyền góp ủng hộ giúp đỡ bạn học khó; hướng dẫn HSSV làm hồ sơ vay vốn quỹ tín dụng đào tạo; trao học bổng học sinh nghèo vượt khó; tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời những HSSV đạt thành tích cao trong học tập



Đại diện Tập đoàn SCG trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

và rèn luyện. Trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh đã hỗ trợ 1.320 HSSV với tổng giá trị 796 triệu đồng.

Còn ở các trường tiểu học, THCS, chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình" được triển khai rộng khắp và cụ thể với nhiều hình thức động viên, HSSV quyền góp ủng hộ giúp đỡ bạn học khó; hướng dẫn HSSV làm hồ sơ vay vốn quỹ tín dụng đào tạo; trao học bổng học sinh nghèo vượt khó; tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời những HSSV đạt thành tích cao trong học tập

năm qua, toàn tỉnh đã trao hơn 3.250 suất quà với tổng giá trị hơn 815 triệu đồng cho các em, hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Em Trần Thị Thu Hương, thôn Nam Trại, xã Bắc Hải (Tiền Hải) cho biết: Nhà em có 3 anh em. Bố em mất sớm, mẹ bị bệnh nặng. Em được các thầy cô giáo, các anh chị thanh niên quan tâm hơn các bạn khác, tặng quà cho em khi vào năm học mới và dịp tết. Đầu năm học các anh chị ở Tỉnh đoàn đã về trao kinh phí hỗ trợ để gia đình em xây nhà mới.

Em cảm ơn các thầy cô và các anh chị đoàn thanh niên. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mọi người.

Có những món quà nhỏ với nhiều người chẳng đáng là bao nhưng với HSSV nghèo lại vô cùng ý nghĩa. Để các hoạt động đồng hành cùng HSSV trong học tập, các cấp bộ đoàn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội.

XUÂN PHƯƠNG

Từ thực tiễn công tác và với niềm đam mê, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, Thiếu tá Phạm Đức Thiện, Trợ lý Tham mưu Ban CHQS huyện Đông Hưng đã cho ra đời nhiều sáng kiến thiết thực, hữu ích, có giá trị thực tiễn cao. Một trong số đó là thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn.

Theo Thiếu tá Phạm Đức Thiện: Thời gian qua, quá trình tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn súng cho lực lượng dân quân tự vệ gặp rất nhiều khó khăn vì đội ngũ giáo viên thường là chỉ huy trưởng, trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ. Quá trình huấn luyện tập không được thực hành bắn đạn thật mà chỉ tập "khan". Việc đánh giá kết quả do người kiểm tra đánh giá nên độ chính xác không cao. Từ thực tế đó, tôi đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn để khắc phục việc kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện mà không phải sử dụng đến luyện tập bắn đạn thật.

Nhìn tổng thể, thiết bị này được thiết kế, chế tạo đơn giản, gọn nhẹ, tận dụng được những vật liệu sẵn có tại đơn vị, trên thị trường với giá thành không đến 200.000 đồng/thiết bị. Tuy nhiên, thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn mang tính ứng dụng cao,

# Sáng kiến hữu ích của Thiếu tá Phạm Đức Thiện



Thiếu tá Phạm Đức Thiện giới thiệu sáng kiến thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn.

được sử dụng rộng rãi trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Thiết bị được cấu tạo gồm 2 bộ phận chính. Thứ nhất, đèn laze có buồng cộng hưởng, nguồn nuôi và hệ thống quang, nguồn phản xạ toàn phần, gương bán mạ, tia laze. Thứ hai, bộ phận đỡ và hệ thống điện có ống trục đỡ đèn

laze, ổ trục xoay, hộp đỡ ổ trục có định vị nòng súng, công tắc 1 chiều, công tắc chạm mạch và dây dẫn điện.

Theo Thiếu tá Phạm Đức Thiện cho biết thêm: Thiết bị có tác dụng kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn đã được ứng dụng trong huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình từ cuối năm 2018 đến nay. Từ khi

thành các bước lắp ráp thiết bị vào đầu nòng súng, cho người tập luyện ngắm vào bia và quan sát nếu tia laze vào đúng tâm vòng 10 trên bia là chính xác, nếu không trúng vào tâm vòng 10 là người ngắm không chính xác. Về kiểm tra phát bắn, người huấn luyện bật công tắc đưa chế độ của thiết bị về chế độ phát sáng sau đó cho người tập luyện thực hành bắn. Khi người tập bắn kết thúc, phát bắn tia laze sẽ sáng trên bia. Căn cứ vào điểm sáng trên bia, người huấn luyện thông báo kết quả phát bắn cho người luyện tập. Điều quan trọng, thiết bị này có thể tháo lắp dễ dàng, không ảnh hưởng tới cấu tạo các bộ phận của súng cũng như có thể sử dụng với các loại súng khác nhau.

Trung tá Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Hưng đánh giá: Thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn đã được ứng dụng trong huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình từ cuối năm 2018 đến nay. Từ khi

áp dụng thiết bị, chất lượng huấn luyện bắn súng được nâng lên. Qua kiểm tra, tỷ lệ khá giỏi tăng từ 25 - 30% đồng thời giảm được nhiều kinh phí bảo đảm cho huấn luyện. 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là lực lượng dân quân tự vệ có thể sử dụng thành thạo thiết bị. Khi huấn luyện trên thao trường có thể tự kiểm tra cho nhau mà không cần đến giáo viên huấn luyện kiểm tra.

Thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn được sử dụng ở mọi điều kiện địa hình, thời tiết mà không làm ảnh hưởng đến môi trường, hạn chế khả năng mất an toàn trong quá trình tổ chức huấn luyện các bài bắn; đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Ngoài ra, thiết bị còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế khi tiết kiệm được lượng đạn sử dụng trong quá trình thực hành bắn.

Với những lợi ích mang lại, thiết bị kiểm tra đường ngắm và kiểm tra kết quả đạn bắn của Thiếu tá Phạm Đức Thiện là một trong những sáng kiến đạt giải cao tại hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Đặc biệt, sáng kiến đã đạt giải khuyến khích tại hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018 - 2019.

TẮT ĐẠT

# Việt Nam dẫn đầu cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019"

(vietnamplus.vn) Tại Hà Nội vừa diễn ra vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019". Đây là cuộc thi kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức với sự góp mặt của 12 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng thi sơ khảo và 5 đội đại diện các nước ASEAN khác là Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào và Thái Lan.

Đây là năm thứ 12 cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019" được tổ chức cho sinh viên Việt Nam và là năm đầu tiên mở rộng ra khu vực ASEAN.

Sau 8 giờ thi đấu căng thẳng, giải nhất chung cuộc đã thuộc về đội "Just Idu It!" của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. "Just Idu It!" gồm 4 sinh viên là Đào Tuấn Linh, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hoàng Thạch và Phạm Nguyễn Ngọc Biên. Đây cũng là đội thi đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng thi sơ khảo diễn ra ngày 3/11 quy tụ 71 đội tuyển sinh viên của 31 trường đại học, học viện trên toàn quốc. Cách đây đúng 1 tuần, đội thi này cũng đã mang về cho Việt Nam giải nhì Cyber SEA Game 2019 - cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mang danh cho các đối tượng trẻ (dưới 30 tuổi) khu vực ASEAN, do Trung tâm Nâng cao năng lực an toàn thông tin ASEAN - Nhật Bản tổ chức tại Thái Lan.



Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi cho đội "Just Idu It!".

Cũng trong lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019", Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì cho các đội "z3r0\_night" của Đại học FPT và "UIT-BEAN" đến từ Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bốn đội thi cũng giành được giải ba là các đội "Nupakachi" của Đại học Bách Khoa Hà Nội; "KMA PeBois" của Học viện Kỹ thuật mật mã; "ISITDTU" của Đại học Duy Tân và đội sinh viên Thái Lan.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho 10 đội thi, trong đó có 6 đội Việt Nam và 4 đội sinh viên Lào, Singapore, Malaysia và Myanmar.

**Bổ quy định kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ**

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020.

Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (từ ngày 10/11 - 10/12/2019) có chủ đề "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS". Nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai tới ngành Y tế và các cấp, các ngành, các địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Bình có 2.126 người nhiễm HIV/AIDS còn sống được báo cáo, trong đó có 727 nữ. Lũy tích số người chuyển AIDS là 1.460 người, số người chết do AIDS là 1.839 người. Số xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV là 253/286 xã, phường, thị trấn. Theo đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh: Những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được duy trì triển khai với sự vào cuộc, hướng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình tuyên truyền, giáo dục, truyền thông phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, chương trình giám sát và can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV được mở rộng, chương trình chăm sóc, điều trị HIV/AIDS

# Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS

và dự phòng lây nhiễm đi vào chiều sâu. Trong 11 tháng năm 2019 đã phát hiện 46 ca nhiễm HIV mới, không có người nhiễm HIV nào chuyển AIDS, có 13 người tử vong do AIDS được báo cáo. Hiện toàn tỉnh đang điều trị ARV cho 1.264 bệnh nhân... Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS còn nhiều tồn tại, khó khăn. Việc điều trị HIV qua bảo hiểm y tế có nhiều thủ tục, việc quản lý người nhiễm HIV tại trạm còn nhiều bất cập... Tình trạng kỳ thị với người nhiễm HIV trong cộng đồng vẫn còn, ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng, chống lây lan dịch bệnh. Nhiều người nhiễm HIV/AIDS biết tình trạng nhiễm HIV của bản thân nhưng giấu, không tham gia điều trị ARV hoặc có tham gia sau đó cũng dừng không suy giảm nhanh chóng. Đồng thời, họ sẽ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao của gia đình và cộng đồng.

Vì vậy, tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; huy động sự vào cuộc của các nhà lãnh đạo, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS để sớm đạt các mục tiêu



Điều trị nghiệm các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone là một trong những biện pháp phòng lây nhiễm HIV.

Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đề ra. Đây cũng là dịp tổ chức nhiều hoạt động tăng cường phòng lây nhiễm như xét nghiệm, phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bao phủ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, cho người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao. Qua các hoạt động truyền thông nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ của gia đình,

xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trách nhiệm trong việc dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV... Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động năm 2019 với nhiều nội

dung hoạt động. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hưởng ứng cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của tháng hành động quốc gia phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hướng ứng tháng hành động, những ngày qua, Trung tâm đã hướng dẫn các đơn vị y tế dự phòng, các câu lạc bộ đồng đẳng, phối hợp với các phòng khám HIV tại các bệnh viện đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đặc biệt, Trung tâm chú trọng tuyên truyền, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS thông qua mạng xã hội, truyền thông lưu động, qua băng biển, khẩu hiệu, pa nô, áp phích và truyền thông trực tiếp trong các trường học, cơ quan, đoàn thể. Trong tuyên truyền tập trung hướng dẫn các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV; lợi ích của dự phòng lây nhiễm; lợi ích của xét nghiệm và xét nghiệm định kỳ; vận động không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Qua đó nhằm trang

**MỘT SỐ KHẨU HIỆU THÁNG HÀNH ĐỘNG:**

- Cộng đồng chung tay - kết thúc ngay dịch AIDS!
- Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!
- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính bạn và người thân!
- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
- Toàn dân đồn tổng lực để kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam!

bị cho người dân kiến thức về HIV/AIDS để phòng tránh hiệu quả, tích cực chung tay cùng vào cuộc tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường các hoạt động rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ can thiệp, giảm tác hại, dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV cũng như việc cung cấp các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí phòng tư vấn, phòng khám bảo đảm bí mật, riêng tư, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám và xét nghiệm. Đồng thời, đang hoàn thiện các điều kiện để có thể thực hiện xét nghiệm tải lượng vi rút HIV ngay tại Trung tâm mà không phải chuyển tuyến trên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân khi đến khám, tư vấn, điều trị HIV/AIDS để phòng tránh hiệu quả, tích cực chung tay cùng vào cuộc tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Theo đồng chí Giám đốc Sở Y tế: Để sớm đạt mục tiêu 90 - 90 - 90 do Liên hợp quốc phát động, trong đó 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút, 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác, việc "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS" rất cần sự tham gia vào cuộc tích cực của cả cộng đồng. Trước mắt là tích cực hưởng ứng kế hoạch thực hiện tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh triển khai.

HÀ DUNG